



ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- ☞ ศูนย์ BBI จัดอบรมเทคนิคการแก้ปัญหา
- ☞ สวบ. มอบสื่อการเรียน และจัดห้องสมุด ร.ร. ตำรวจชายแดนอาหารอุทิศ. นครไทย
- ☞ ภัยร้ายอินเทอร์เน็ตคุกคามชีวิตนักศึกษา

ฉบับที่ ๙๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒

อธิการบดี ขอบคุณ "ทีมพิบูลสงคราม"

อธิการบดีเล็งขอบคุณคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยชุดเก่าและชุดใหม่ ขอบคุณที่ทุ่มเททำงานให้แก่มหาวิทยาลัยอย่างหนักและต่อเนื่อง ย้ำกับทุกคนว่า "พวกเราคือทีมพิบูลสงคราม"

ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มรพส. ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ ที่จัดประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคมที่ผ่านมา ย้ำว่าความสำเร็จและผลงานที่ปรากฏของ มรพส. เป็นผลงานของ กบ. ทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำมาอย่างเข้มแข็ง แม้ว่าหลายคนจะพ้นตำแหน่งไปมีน้องใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน ก็ขอให้ช่วยกัน อย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคน มี ความภาคภูมิใจในงานของทีมพิบูลสงครามทั้งหมด

ในภาคค่ำ อธิการบดีได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำที่โรงแรมเทพนคร เป็นการขอบคุณ กบ. ชุดเก่าและต้อนรับ กบ. ชุดใหม่ ที่จะได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาพิบูลสงครามของเราให้ก้าวเดินไปข้างหน้า และกล่าวว่า ทุกคนต้องมีกำลังใจ ที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น และเสียสละเพื่อพิบูลสงคราม



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

ขอแสดงความยินดี

คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น ๖๓๙ ราย โดย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ได้รับคัดเลือกได้แก่



ผศ.ศิริสุภา เอ็มหอยก



นายจรัญ ชื่นใจชน

บุคคลทั้งสองท่านจะเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (คุชทองคำ) ในวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ชาวศรีพิบูลจึงขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสองท่านมา ณ โอกาสนี้

ศูนย์ UBI จัดอบรมหลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ศูนย์แม่แพะวิสาหกิจ มรพส.(UBI)ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ๒ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนากิจการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ศูนย์ UBI จึงขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมดังกล่าวตั้งบัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์UBI PSRU โทร.๐-๕๕๒๖-๗๒๕๔



▲ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มี.ค.ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ ได้นำสื่อการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยทีมงานได้มีการจัดห้องสมุดและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก โดยมีการเล่านิทาน การตอบปัญหาชิงรางวัล ได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากครู นักเรียนเป็นอย่างดี ผศ.ศิริสุภา เอ็มหอยก ผอ.สวบ. และคณะขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ภรรยาบบโลกอินเทอร์เน็ตคุกคามชีวิตนักศึกษา

ก่อปัญหาค่านิยมนักศึกษาชายบริการทางเพศผ่าน HI 5

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น จึงส่งผลต่อกระแสในการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นไทยซึ่งกระแสในปัจจุบันที่วัยรุ่นกำลังนิยมอยู่ในขณะนี้ คือการแชททางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีมากมายหลายช่องทาง แต่ที่กำลังนิยมมากที่สุด ในตอนนี้คือ เว็บไซต์ HI 5 ซึ่งในเว็บไซต์มีการสร้างอัลบั้มส่วนตัว มีการบอกข้อมูลต่างๆที่ตนเองสนใจ สามารถอัปโหลดรูปภาพส่วนตัวของตนเองได้ และในหน้าประวัติส่วนตัวมีการพูดคุยสื่อสารติดต่อกันได้ จึงส่งผลให้มีกลุ่มคนบางกลุ่มนำเว็บไซต์นี้เป็นจุดนัดพบและประกอบธุรกิจต่างๆ มากมาย จนถึงขั้นใช้เป็นช่องทางเพื่อขายบริการทางเพศด้วย

การขายบริการทางเพศทางเว็บไซต์นี้ เป็นที่นิยมมาก โดยมีการโพสต์ภาพและข้อความเชิญชวนของหญิงสาวอย่างโจ่งแจ้ง ทีมข่าวศรีพิบูลได้เข้าไปสำรวจในเว็บไซต์และลองพูดคุยกับกลุ่มหญิงสาวดังกล่าว ส่วนใหญ่อ้างว่าเป็นนักศึกษาจากสถาบันชื่อดังต่างๆ บางคนโชว์ภาพชุดนักศึกษาและตราสถาบันอย่างชัดเจน พูดคุยได้สัพพัญญูก็ให้เบอร์โทรติดต่อกลับพร้อมกับตกลงราคาซึ่งอยู่ระหว่าง ๑,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง สถานที่นัดเจอ ส่วนเหตุผลที่ทำแบบนี้ ก็มักจะอ้างว่าต้องการค่าเทอมบ้าง จ่ายค่าหอพัก ไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันบ้าง เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนั้น มีความคิดเห็นกับเรื่องดังกล่าว ดังนี้

นางสาวจิราพร โพลิ่งอุไร คณะวิทยาการ กล่าวว่ “การกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องที่นักศึกษาไม่ควรทำอย่างยิ่ง บางคนที่ชอบโพสต์ชุดนักศึกษา ถือว่าเป็นการทำลายชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเพื่อนๆ นักศึกษาด้วยกัน เป็นความภาคภูมิใจในทางที่ผิดมาก หน้าตาของนักศึกษาคือตั้งใจเรียนให้จบปริญญาตรีมากกว่า และประกอบอาชีพที่ดี แค่นี้เราก็สามารถหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขแล้ว”

นางสาวรัชสุดา อาจศักดิ์ คณะครุศาสตร์ กล่าวว่ “หญิงสาวกลุ่มนี้กำลังทำลายศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้หญิงให้ผู้คนในสังคมดูถูก เห็นเป็นช่องทางที่หาเงินได้ง่าย การกระทำนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัว ไม่คิดถึงผลกระทบที่ตามมา บางคนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน แต่ทำไปเพราะรักสนุกและค่านิยม ทุกวันนี้โลกเราก็ประสบกับปัญหาอบต้วมากมาย ถ้าจิตใจมนุษย์ย่ำแย่ขนาดนี้ต่อไปสังคมไม่น่าอยู่ อยากฝากให้เพื่อนนักศึกษาและหญิงสาวกลุ่มนี้ที่กำลังทำเรื่องดังกล่าวอยู่ให้เลิกพฤติกรรมอันเลวร้ายเสีย แล้วหันมาสนใจเรียนหนังสือ และใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษากับเพื่อนๆ อย่างมีความสุขดีกว่า”

นายผไท ต๊ะหล้า คณะวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่ “ตนเองก็เป็นคนที่เล่น HI 5 เหมือนกัน แต่เล่นเพื่อเจอเพื่อนๆ บางครั้งก็มีหญิงสาวที่อ้างตัวเองเป็นนักศึกษามาเชิญชวนขายบริการทางเพศ ผมเองก็ตกใจไม่คิดว่าเพื่อนนักศึกษาหญิงที่หน้าตาดีจะทำอย่างนี้ ดูไม่ดีเลยครับ ผมเป็นผู้ชายยังรู้สึกอับอายแทน ไม่มีผู้ชายคนไหนชอบผู้หญิงแบบนี้หรอกครับ ถ้าเธอเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่ง ผมว่าเธอคนนั้นจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักและน่ามองมากกว่าครับ อยากให้เพื่อนนักศึกษาหญิงที่ทำแบบนี้ให้เกียรติตนเองและครอบครัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด เริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยที่สดใสดีกว่า เริ่มต้นวันนี้ยังไม่สายไปเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าครับ”

ทีมข่าวศรีพิบูล ได้ทราบข้อมูลว่า “การนำภาพถ่ายมาโพสต์ลงเสนอขายบริการทางอิเมล์นั้น มีความผิดตามกฎหมายตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อหาโฆษณาเพื่อให้มีการค้าประเวณี หากไปร่วมหลับนอน และมีการจัดให้มีการค้าประเวณี จะมีโทษข้อหาเป็นอู่ระจัดหาให้มีการค้าประเวณี จะถูกดำเนินคดีอีกข้อหาหนึ่ง” จากเหตุการณ์การขายบริการทางเพศในช่องทางโลกอินเทอร์เน็ตนี้ ทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ทางสังคมปัญหาหนึ่ง ที่หลายฝ่ายกำลังร่วมมือกันแก้ไขอยู่ในขณะนี้ ก่อนที่จะกลายเป็นความเข้าใจผิดของเยาวชนว่าสิ่งที่ทำไม่ผิดกฎหมาย เป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล เนื่องจากไม่มีใครบังคับเกิดจากความพึงพอใจของหญิงสาวคนนั่นเอง กรณีนี้อาจส่งผลให้เกิดค่านิยมการลอกเลียนแบบได้ และคิดว่าเป็นการหาเงินที่ง่ายเพื่อนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย กับวัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า มือถือ รถยนต์ เป็นต้น จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือเฝ้าระวังทางสังคมในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาอย่างเร่งด่วน เพื่ออนาคตและสังคมที่ดีต่อไป

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับปริญญาตรี

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แจ้งว่า มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาจะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น และให้ติดต่อกันจนจบหลักสูตร โดยทุนการศึกษาที่ให้มีดังนี้

๑. ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงที่ ๔) ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท ผู้มีสิทธิรับทุนได้แก่ บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำลังจะจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงที่ ๓) ซึ่งมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษาใน ๕ ภาคเรียน เฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัด และมีความประพฤติดี โดยให้ทุนดังกล่าวทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เว้นแต่ผู้เรียนได้รับทุนนั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง คะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือลาออกก่อนจบหลักสูตร กรณีใดกรณีหนึ่ง มูลนิธิฯ จะงดการให้ทุนทันที ในด้านการพิจารณาจะดูตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของระเบียบมูลนิธิฯ

๒. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ผู้มีสิทธิรับทุนได้แก่ บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กำลังจะจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงที่ ๔) ซึ่งมีผลการเรียนตลอดปีการศึกษาใน ๕ ภาคเรียน เฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป จากสถานศึกษาทุกสังกัด และมีความประพฤติดี ให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี เว้นแต่ผู้เรียนได้รับทุนนั้น มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรง คะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือลาออกก่อนจบหลักสูตร กรณีใดกรณีหนึ่งมูลนิธิฯ จะงดการให้ทุนทันที ในด้านการพิจารณาจะดูตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของระเบียบมูลนิธิฯ

บุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่สนใจขอแบบรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มสวัสดิการและสวัสดิภาพ โทร.๐-๕๕๒๕-๒๑๘๒, ๐-๕๕๒๕-๒๙๐๙๐ ในวันและเวลาราชการ หรือที่ www.otep_pitlok.com



ผลการแข่งขันการประกวด PSRU STRING CONTEST ๒๐๐๙ ครั้งที่ ๑ มีดังนี้

ชนะเลิศวงได้แก่ วง Moniter Horizon รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ วง Virus - Zee , รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ วง H5N1 ชมเชยมี ๒ วง ได้แก่ วง Get High / วง C - Zone

ชาวศรีพิบูลท์กทาง...ทางทอม

สวัสดิ์ท่านผู้อ่านที่เคารพรัก ชาวสารศรีพิบูลท์ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านข่าวอย่างต่อเนื่องมาตลอดในปีการศึกษานี้ สำหรับชาวสารศรีพิบูลท์ฉบับนี้จะผลิตเป็นฉบับสุดท้าย ในภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๑ แต่ยังคงดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในช่วงปิดเทอมเหมือนเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมงานการประชุมสัมพันธ์ที่ชื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ การผลิตรายการพิบูลท์คลับ และงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ

คณาจารย์ ชำราชากร เจ้าหน้าที่ ตามคณะ หรือหน่วยงานใด มีความประสงค์จะให้งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารทั้งภายในและภายนอก ติดต่อกันได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร.๐-๕๕๒๖-๗๑๐๙ ภายใน ๓๑๑, ๙๑๒๒ หรือที่ info@psru.ac.th เรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ แล้วพบกันใหม่ในเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ สวัสดิ์ค่ะ